

Số: / KH – THQM

Quảng Minh, ngày 3 tháng 10 năm 20120

KẾ HOẠCH
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học
năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 441/KH- PGD & ĐT ngày 02/10/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, trường Tiểu học Quảng Minh xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 – 2020 theo chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông so với năm 2017 theo cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương theo mục tiêu Đề án 3980 của UBND tỉnh, đặc biệt giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) đối với trẻ em.
3. Đảm bảo hiệu quả việc quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trong khu vực trường học.
4. Không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trường học đặc biệt là khu vực trước cổng trường.

II. Yêu cầu

1. Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2019.
2. Nhà trường căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch ATGT năm 2019 với chủ đề “**An toàn giao thông cho trẻ em**” bảo đảm thực hiện hiệu quả từng mục tiêu, nhiệm vụ tránh hình thức.
3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật TTATGT tại đơn vị với mục tiêu “**tính mạng con người là trên hết**”.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 08/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; tiếp tục thực hiện các công văn, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đảm bảo TTATGT; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT; thực hiện hiệu quả Đề án 3980 và Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện xây dựng văn hóa giao thông tại nhà trường, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho học sinh. Cán bộ, giáo viên phải gương mẫu về văn hóa giao thông để học sinh noi theo.

3. Đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT phù hợp với chủ đề năm ATGT 2019; hình thức tuyên truyền lồng ghép vào các bộ môn học phù hợp, tăng cường tuyên truyền bằng Panô, Áp phích phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong nhà trường để có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, lôi cuốn được học sinh tham gia.

4. Nâng cao hiệu lực chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Nhắc nhở nghiêm khắc và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với các vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tham gia giao thông.

5. Nâng cao nhận thức, khuyến khích học sinh đi lại bằng các phương tiện dịch vụ công cộng; đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT tại khu vực trường học đảm bảo điều kiện đi bộ và sang đường an toàn cho học sinh.

VI. Tổ chức thực hiện

Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động và ký cam kết về việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

Đôn đốc học sinh hưởng ứng và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức An toàn Giao thông".

Học sinh và phụ huynh kí cam kết ATGT toàn trường.

Nhà trường có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm an toàn giao thông đồng thời thông báo trong phạm vi toàn trường để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn xã, tổ chức hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông; tùy điều

kiện cụ thể của từng nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh.

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2019 - 2020, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong nhà trường ; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.

Giao cho giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông; xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục và thông báo trong phạm vi toàn trường để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh biết để cùng thực hiện

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; nhắc nhở học sinh mặc áo phao khi đi đò qua sông, suối. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông.

Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về an toàn giao thông theo tài liệu của Bộ GD&ĐT phù hợp để triển khai tốt công tác giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học 2019 - 2020. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác Giáo dục pháp luật đảm bảo an toàn trật tự giao thông của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(báo cáo);
- Các tổ CM (thực hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ninh